



บันทึกข้อความ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
เลขที่ ๒๐๐๓
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖
เวลา ๑๕.๕๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ โทร. ๐ ๗๗๒๔ ๐๖๔๓

ที่ กษ ๐๘๑๘.๐๓/ ๗๕ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับภูมิภาค

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

ตามที่กรมฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลด้านการพัฒนาความรู้ น้ำหนักร้อยละ ๕ และต้องมีการสรุปความรู้หรือผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการประชุมวิชาการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ จำนวน ๒ ครั้ง และได้แนบความรู้หรือผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการประชุมวิชาการมาด้วย มีรายละเอียดดังนี้

๑. การคัดเลือกผลงานจากสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อประมวลจัดทำผลงานนำเสนอกรมฯ เสนอขอรับรางวัลภาครัฐ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค” ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
๓. ฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทองหล่อ สุทธิสงค์)

นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

เรียน ผอ.สพข.๑๑

- เพื่อโปรดทราบ

(นางเจตณี บัวเขียน)

ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๑. การคัดเลือกผลงานจากสถานีพัฒนา ที่ดินเพื่อประมวลจัดทำผลงานนำเสนอกรมฯ เสนอ
ขอรับรางวัลภาครัฐ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ เวลา ๐๘.๓๐
ถึง ๑๖.๓๐ น.

ตามที่ได้รับทราบการประสานจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน ในแต่ละปีให้สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๑๑ คัดเลือกและจัดทำผลงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการ
เสนอกรมฯ เพื่อคัดเลือกส่งไปขอรับรางวัลภาครัฐ ณ สำนักงาน ก.พ.ร นั้นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ได้
พิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ควรมีความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการเขียนและนำเสนอผลงาน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการสอนงานภายในหน่วยงาน (Unit
School) โดย ผชช.สพช.๑๑ และคณะ(ผู้ผ่านการอบรมในปีที่ผ่านมา) ภายใต้หัวข้อวิชา การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๑๑ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลภาครัฐ การสอนงาน
ดำเนินการในลักษณะสอนงานเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา ๑ วัน โดยมีผู้ร่วมรับการสอนงานประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และกลุ่มต่างๆของ สพช.๑๑

๒.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการดินอย่างยั่งยืนใน
ระดับภูมิภาค”ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘
มกราคม ๒๕๖๒

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความสามารถในการขับเคลื่อนและขยายผลการ
จัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ความเป็นมาและการดำเนินงานโครงการการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมและการประเมิน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย แลกเปลี่ยนหรือ ระดมความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ เรื่องการสร้างเครือข่ายและภาคีสำหรับการขับเคลื่อนและขยายผลด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อเป็นการบ่งชี้ปัญหา และอุปสรรคและโอกาสในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค

๓. ฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไทมอนด์พลัสซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล มีมีส่วนร่วมซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์จังหวัด
และต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และศักยภาพของพื้นที่ตามแนวโน้มของกระแสของโลกซึ่ง
การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง

กระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีรูปแบบขั้นตอนที่หลากหลาย รูปแบบขั้นตอนที่ต่างกันจะ
ขึ้นอยู่กับบริบทและประเด็นของการวางแผน ซึ่งถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ที่
อภิปรายและการตัดสินใจเลือกรูปแบบของแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินการ สำหรับบทความ
นี้แบ่งขั้นตอนการวางแผนเป็น ๑๐ ขั้นตอน อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายและเงื่อนไขความสัมพันธ์องค์ประกอบเพื่อไปสู่เป้าหมาย ขั้นตอนนี้มา
จากการอภิปรายร่วมกันท่ามกลางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงนักวางแผนด้วย ซึ่งควรมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการวางแผนการดำเนินงานและจัดทรัพยากรร่วมกัน

ขั้นตอนที่ ๒ การบริหารดำเนินส่วนงานที่ เกิดขึ้น เป็นขั้นตอนเพื่ออภิปรายร่วมกันในการค้นหาแนวทางและขั้นตอนการทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่การกำหนดแผนงานดำเนินการไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เงื่อนไข และข้อจำกัดของการดำเนินแผนงาน เป็นขั้นตอนในเชิงเทคนิคของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งต้องมีการสร้างรูปแบบลักษณะต่างๆ ของแผนงานเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบแต่ละรูปแบบในการไปสู่เป้าหมายด้วยองค์ประกอบ เงื่อนไขและข้อจำกัดเพื่อนำไปสู่การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด สำหรับขั้นตอนนี้อาจสามารถใช้เทคนิคการสร้างฉากทัศน์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบแต่ละรูปแบบของแผนงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การระบุโอกาสและแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นขั้นตอนการสร้างทางเลือกหรือสถานการณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจต้องมีการเจรจาร่วมกันระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดิน กลุ่มผู้ดำเนินกิจกรรม และกลุ่มผู้มีอำนาจการตัดสินใจในเชิงนโยบาย

ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของที่ดิน เป็นขั้นตอนสำคัญของการประเมินที่ดินที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดที่มีความเหมาะสมบนที่ดินบริเวณนี้มากที่สุด และที่ดินบริเวณแห่งนี้ควรมีการใช้ประโยชน์ใดเหมาะสมที่สุด ขั้นตอนนี้ควรมีรายละเอียดการอธิบายการจัดกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทมีข้อกำหนดเงื่อนไข ร่างการกำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลแผนที่ลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการเปรียบเทียบข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับการจัดวางประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขของบริบทพื้นที่แห่งนั้น

ขั้นตอนที่ ๖ การประเมินค่าของทางเลือกในแต่ละรูปแบบของร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในมุมมองการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ขั้นตอนนี้ควรมีการกำหนดกลุ่มตัวชี้วัดเพื่อใช้สำหรับการประเมินค่าในแต่ละรูปแบบอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนที่ ๗ การตัดสินใจร่วมกันในการเลือกรูปแบบร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ประเมินค่าได้เหมาะสมที่สุด เป็นขั้นตอนของนักวางแผนมีบทบาทในการจัดเตรียมสรุปข้อมูลสำคัญที่สามารถสะท้อนความจริงสำหรับการตัดสินใจ และผู้มีอำนาจตัดสินใจในที่นี่อาจจะหมายถึงกลุ่มมีผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทในการเลือกรูปแบบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันได้

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดเตรียมแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายละเอียดเงื่อนไข เป็นขั้นตอนนำเสนอแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับคำแนะนำจากผู้มีส่วนได้เสีย และเหตุผลในการตัดสินใจรับรองรูปแบบแผนผังนี้ที่ได้มาจากขั้นตอนที่ ๑-๗ ตลอดจนการจัดเตรียมเงื่อนไขสำหรับการนำไปใช้